

Số: /BC-UBND

Dương Quang, ngày tháng 2 năm 2025

## BÁO CÁO

### Công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa xã Dương Quang giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Kính gửi: Phòng Văn hoá và Thông tin thị xã Mỹ Hòa.

Thực hiện Công văn 225/UBND -VHTT ngày 14/02/2025 của Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hòa về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 08/10/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Hưng Yên về Chương trình bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Mỹ Hòa.

UBND xã Dương Quang báo cáo kết quả công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di tích văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch trên địa bàn xã giai đoạn từ 01/01/2022 đến hết tháng 02/2025 như sau:

#### I. KHÁI QUÁT CHUNG

##### 1. Đặc điểm tình hình

Xã Dương Quang nằm ở phía Đông Bắc Thị xã Mỹ Hòa, có diện tích tự nhiên 774,47 ha; xã có hệ thống giao thông phát triển, có đường tỉnh lộ 387, đường Lê Quang Hoà, đường ĐH 30 chạy qua. Vị trí địa lý: Phía Bắc giáp xã Lương Tài, huyện Văn Lâm; phía Nam giáp phường Minh Đức, phường Bạch Sam; phía Đông giáp xã Hoà Phong; phía Tây giáp xã Cẩm Xá. Xã có 9.180 nhân khẩu với 2.651 hộ, được phân bổ trên 06 thôn là: Lê xá, Vũ Xá, Mão Chinh, Bùi Bồng, Dương Phú, Hiền Dương.

Những năm gần đây, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, kinh tế - xã hội đã có bước phát triển mạnh mẽ; văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Đặc biệt, với chủ trương của Đảng, Nhà nước về chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền từ Thị xã đến thôn, cùng với sự đồng thuận chung tay, vào cuộc của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, diện mạo và đời sống của nhân dân tiếp tục có sự thay đổi và phát triển.

##### 2. Thực trạng các di tích

- Toàn xã có 11 di tích trong danh mục kiểm kê của BQL di tích tỉnh, trong đó có 5 di tích được xếp hạng (*Có phục lục 01 chi tiết kèm theo*): 02 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia và 03 di tích xếp hạng cấp tỉnh còn lại 06 di tích trong danh mục kiểm kê;

- Hiện nay, xã có 02 di tích đang bị hư hỏng, xuống cấp là di tích Đình Mão Chinh và di tích Đình Phú Hữu cần được tu bổ.

- Giai đoạn 2022-2023 trên địa bàn xã không có di tích nào được tu bổ.

## **II. CÔNG TÁC QUẢN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

### **1. Công tác quản triết, triển khai thực hiện Nghị quyết**

Trên cơ sở quy định của Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 08/10/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Hưng Yên về Chương trình bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. UBND xã chỉ đạo công chức văn hóa xã hội phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã tham mưu, tổ chức quản triết, tuyên truyền, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả đường lối, chủ trương của Nghị quyết 13-NQ/TU về bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy các giá trị di tích; làm tốt công tác kế thừa và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương.

### **2. Công tác chỉ đạo, ban hành văn bản, hướng dẫn, thực hiện**

- Từ ngày 01/01/2021- 02/2025: Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã ban hành các văn bản cụ thể:

+ Nghị quyết số 30/NQ-ĐU ngày 03/03/2022 của Đảng ủy xã Dương Quang về tiếp tục tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn xã Dương Quang giai đoạn 2022 - 2025.

+ Kế hoạch số 08/KH- UBND ngày 10/2/2022 của UBND xã Dương Quang về thực hiện chương trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch trên địa bàn phường giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

+ Thông báo số 63/TB-UBND ngày 03/5/2022 của UBND xã Dương Quang về việc tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn xã Dương Quang.

+ Thông báo số 41/TB-UBND ngày 10/4/2023 của UBND xã Dương Quang về việc tiếp tục thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

+ Thông báo số 35/TB-UBND ngày 31/3/2023 của UBND xã Dương Quang về việc hướng dẫn công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn xã Dương Quang.

+ Công văn số 08/CV-UBND ngày 23/02/2024 của UBND xã Dương Quang về việc báo cáo tình hình quản lý thu, chi tiền công đức tài trợ tại các di tích và hoạt động lễ hội trên địa bàn xã Dương Quang năm 2023.

+ Thông báo số 105/TB-UBND ngày 16/8/2024 của UBND xã Dương Quang về việc tăng cường công tác quản lý bảo tồn và phát huy giá trị di tích đã xếp hạng trên địa bàn xã.

+ Thông báo số 118/TB-UBND ngày 18/9/2024 của UBND xã Dương Quang về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn xã.

+ Thông báo số 58/TB-UBND ngày 27/8/2024 của UBND xã Dương Quang về việc tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý di tích, khắc phục tồn tại hạn chế sau thanh tra.

+ Thông báo số 122/TB-UBND ngày 17/10/2024 của UBND xã Dương Quang về tăng cường quản lý nhà nước đối với tiền công đức, tiền tài trợ các di tích trên địa bàn xã.

+ Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của UBND xã Dương Quang về Kiện toàn ban quản lý di tích Đình Mão Chinh.

+ Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 25/5/2024 của UBND xã Dương Quang về kiện toàn ban quản lý di tích Đình phú Hữu;

+ Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 25/5/2024 của UBND xã Dương Quang về kiện toàn ban quản lý di tích Đình Dương Xá;

+ Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 25/5/2024 của UBND xã Dương Quang về kiện toàn ban quản lý di tích Bùi Bông;

+ Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 25/5/2024 của UBND xã Dương Quang về kiện toàn ban quản lý di tích Đình Vũ Xá;

### **3. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết**

UBND xã đã chỉ đạo Công chức Văn hoá – xã hội phối hợp cùng Công an xã tăng cường kiểm tra công tác quản lý, bảo tồn, lễ hội và phát huy giá trị di tích; chủ động hướng dẫn và phối hợp với Công an xã hướng dẫn nghiệp vụ cho các Ban Quản lý di tích các thôn trong công bảo vệ, phát huy giá trị, trong việc tiếp nhận cung tiến đồ cung tiến đúng với quy định của pháp luật và tính chất của di tích; tích cực phối hợp và chủ động đề xuất với ngành chuyên môn cấp thị xã trong công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động bảo vệ, bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích trên địa bàn xã

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT GIAI ĐOẠN 2021 – 2025**

### **1. Kết quả thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 08/10/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh.**

Hằng năm, UBND xã phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin thị xã tiến hành khảo sát, rà soát thực trạng các di tích đã bị xuống cấp, hư hỏng để đưa vào kế hoạch tu bổ, tôn tạo di tích. Hoạt động đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích được thực hiện theo 2 nguồn đầu tư: nguồn từ chương trình chống xuống cấp thường xuyên, cấp thiết (ngân sách tỉnh) và từ nguồn Chương trình phát triển văn hóa.

- Năm 2021 đã tu bổ 01 di tích Quốc gia Đình làng Bùi Bông và 01 di tích cấp tỉnh Đình làng Vũ xá với tổng số vốn đầu tư là 6.574.000.000 đồng trong

đó: Nguồn kinh phí của Tỉnh là 5.000.000.000 đồng; nguồn ngân sách thị xã là 500.000.000 đồng nguồn ngân sách địa phương là: 1.074.000.000 đồng.

- Hiện nay xã có 2 di tích đang bị xuống cấp cần đầu tư tu bổ là di tích Đình làng Mão Chinh và di tích Đình làng Phú Hữu.

## **2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ và giải pháp**

**2.1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại mục 6 phần III Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh (Kèm theo phụ lục số 02)**

### **2.2. Kết quả cụ thể**

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; tổ chức các hoạt động truyền thông, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa, du lịch địa phương:

+ UBND xã đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, các thôn, công chức văn hóa xã hội tham mưu, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thị ủy, UBND thị xã, Phòng Văn hóa – Thông tin về bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy các giá trị di tích. Ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phổ biến các quy định của pháp luật về Di sản văn hóa và công tác phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện bằng nhiều hình thức như: Trên hệ thống truyền thanh, thông qua các hội nghị, hội thi, hội diễn,... Các thôn tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di tích lịch sử. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo tồn nguyên vẹn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn xã.

- Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; xây dựng, kiện toàn bộ máy quản lý di sản văn hóa, du lịch:

+ UBND xã đã kịp thời kiện toàn Ban quản lý di tích trên địa bàn xã do đồng chí chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, phụ trách chung; đồng chí Phó chủ tịch và đồng chí Trưởng thôn của các thôn là Phó ban quản lý di tích.

- Triển khai lập quy hoạch, bố trí nguồn lực thực hiện tu bổ, tôn tạo di sản văn hóa, di tích lịch sử: Hằng năm, UBND xã đã tiến hành kiểm kê, lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, tu bổ các di tích trên địa bàn xã;

- Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể: Nhận thức rõ vai trò của văn hóa trong sự phát triển của xã hội và tầm quan trọng của công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể, triển khai Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh, UBND xã đã phối hợp cùng Sở văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng yên tiến hành kiểm kê những di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn xã.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa, di tích lịch sử: Với mục tiêu tăng cường, nâng cao hiệu quả truyền thông, quảng bá, phát

huy giá trị của những di tích lịch sử trên địa bàn xã đã tổ chức tuyên truyền về nguồn gốc, giá trị lịch sử của các di tích trên hệ thống loa truyền thanh và trên Trang thông tin điện tử xã.

- Phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch được quan tâm.

- Huy động nguồn lực cho hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch: Nguồn lực, nhất là nguồn kinh phí đầu tư, quy hoạch, trùng tu, tôn tạo di tích hạn chế; chưa có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ thu hút đối với các cá nhân, doanh nghiệp tham gia bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Kết quả đạt được**

Trong những năm qua, UBND xã Dương Quang đã làm tốt công tác phối hợp với các sở, ngành, phòng có liên quan trong công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy các giá trị di tích trên địa bàn xã. Thường xuyên chỉ đạo công chức Văn hóa xã hội xã phối hợp với các công chức chuyên môn của phòng Văn hóa Thông Tin thị xã, công chức Địa chính xã tham mưu triển khai thực hiện các dự án bảo tồn, tu bổ di tích từ khâu chuẩn bị chủ trương đầu tư, đến hoàn thành và bàn giao dự án theo quy định. Nhìn chung, công tác tu bổ, tôn tạo di tích trong thời gian qua đã từng bước đi vào nề nếp, bảo đảm nguyên tắc, quy trình, chất lượng thi công tu bổ cơ bản đạt yêu cầu về mặt khoa học và đang phát huy ngày càng tốt giá trị của di tích.

#### **2. Những tồn tại, Hạn chế, khó khăn**

- Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, vào cuộc của một số thôn còn nhiều hạn chế; ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo vệ, phát huy các giá trị di sản chưa thật sự đầy đủ

- Công tác quản lý nhà nước về di tích còn nhiều hạn chế.

- Việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đã được chú trọng nhưng còn chậm và mới tập trung ở di tích xuống cấp trầm trọng.

- Công tác xã hội hóa đã được quan tâm huy động, song vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nguồn đầu tư của Nhà nước, dẫn đến thiếu nguồn lực đầu tư cho công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

- Nguồn nhân lực, nhất là chưa có nhân lực chuyên môn sâu về di tích, công tác tham mưu quản lý, phát huy giá trị di tích chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

#### **3. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc**

- Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về quản lý, bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử, di sản văn hóa còn hạn chế; ý thức giữ gìn, bảo vệ di sản chưa cao.

- Vai trò quản lý nhà nước tại các thôn có di tích còn mờ nhạt, vẫn còn tư tưởng cho rằng công tác quản lý nhà nước về di tích là của ngành Văn hóa, việc

bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích là trách nhiệm của Nhà nước; Nguồn nhân lực hạn chế, chưa có cán bộ chuyên môn sâu về quản lý di tích.

- Công tác tuyên truyền Luật Di sản văn hóa, Luật du lịch, Nghị định, Thông tư và các văn bản có liên quan chưa triển khai sâu rộng, hiệu quả.

- Nguồn lực, nhất là nguồn kinh phí đầu tư, quy hoạch, trùng tu, tôn tạo di tích hạn chế; chưa có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ thu hút đối với các cá nhân, doanh nghiệp tham gia bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

#### **IV. GIẢI PHÁP, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

##### **1. Giải pháp**

- Tiếp tục quán triệt tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Nghị quyết số 13/NQ/TU về việc thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025 trong thời gian tới.

- Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong việc bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích, chú trọng công tác quảng bá, giới thiệu về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng; các di tích lịch sử, di sản văn hóa trên địa bàn theo hướng thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về di tích trọng tâm, quy hoạch bảo tồn, phát huy các giá trị di tích.

- Tập trung các nguồn lực để đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích; tranh thủ tối đa nguồn kinh phí và sự hỗ trợ của Trung ương, của Tỉnh, của Thị xã trong đầu tư trùng tu, tôn tạo các di tích, nhất là những di tích có giá trị đặc biệt. Bố trí hợp lý ngân sách xã cho công tác tu bổ, chống xuống cấp các di tích. Tăng cường công tác xã hội hóa, huy động sự đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức, các đoàn thể, cá nhân, người con xa quê hương để phục vụ công tác tu bổ, tôn tạo di tích.

- Cử cán bộ Ban quản lý di tích tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực trên bảo tồn và phát huy di sản văn hóa do Tỉnh và Thị xã tổ chức.

- Thường xuyên quan tâm, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ, khai thác, phát huy các giá trị di tích trên địa bàn xã.

##### **2. Đề xuất kiến nghị**

1. Đề nghị HĐND, UBND thị xã nâng mức hỗ trợ tu bổ chống xuống cấp cấp thiết của Thị xã cho di tích lịch sử cấp Tỉnh, mức hỗ trợ hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn công tác tu bổ, tôn tạo di tích.

2. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên quan tâm, hỗ trợ trong công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị các di tích lịch sử trên địa bàn xã.

Trên đây là Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên về Công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa xã Dương Quang từ ngày 01/01/2022 đến ngày 19/02/2025, UBND xã Dương Quang trân trọng báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- Lưu: VT, VHXH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Hồng Phượng**